

แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานชมรมมดตะวันออก โดยคุณอำนาจ บัวละอ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมมดตะวันออก และเป็นผู้บริหารอาคารบัวละอ

- **แนะนำตัว :** ผมอำนาจ บัวละอ จบวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ รุ่น 19 และก่อนหน้านี้นี้เคยเรียนที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่ชีวิตก็ผ่านประสบการณ์ โชคโชนไม่จบที่นั่น ได้ย้ายกลับมา กทม.เพื่อมาเรียนปริญญาตรีที่ บางมด และจบสี่ปีครึ่ง ในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้พูดถ่ายทอดเรื่องราวและวิสัยทัศน์ให้พี่น้องๆ ทีมงาน คณะกรรมการฯ มดตะวันออกได้ฟัง และหวังว่าทุกคนจะได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อสังคม ช่วยเหลือชุมชน โดยไม่ได้คิดหวังเพื่อจะเอาประโยชน์กับชมรมเพียงอย่างเดียว วันนี้พวกเราได้เดินทางมามีหลายภารกิจต้องทำ เริ่มจากเข้าบินมาเข้าร่วมงานวิวาห์ของรุ่นน้องกรรมการฯ ของชมรม (ตั้ง ระวีวรรณ) ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยงานเรามา ซึ่งวันนี้พวกเราทุกคนก็ได้แสดงให้เห็นว่ามดตะวันออกมีความผูกพันกัน มีจิตใจและมีพลังในการมาร่วมงานกัน และได้มาประชุมสัมมนาที่หาดใหญ่ที่วางแผนกันมานานแล้วด้วย



ภารกิจของวันนี้จึงมีทั้งการประชุมสัมมนาในการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมดตะวันออกและการประชุมพูดคุยเพื่อมอบหมายและแบ่งงานกันทำในทีมจัดงาน โครงการแรลลี่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พวกเราได้รับความกรุณาอย่างดีมาจากอุปนายกสมาคม คุณไทรรัฐ พงษ์สนิท ที่มีบ้านอยู่หาดใหญ่และได้ดูแลพวกเราต้อนรับจับคู่เสมือนว่ามดตะวันออกเป็นครอบครัวเดียวกัน และถือว่าเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเพื่อสมาคมและประเทศชาติด้วย

สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในฐานะอดีตประธานฯ มดตะวันออก ผมทำงานมาหลายสมัย 12-13 ปีนั้น ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงและได้ทุ่มเทให้กับมดตะวันออกมากมาย และมาถึงตรงนี้หลายคนอาจมองว่าทำไมถึงได้อยู่เป็นที่ปรึกษาโดยไม่ออกไปไหน สิ่งที่ยกมาบอกน้องๆ ทุกคนคือ ผมมีหัวใจและความเป็นตัวตนคนมดตะวันออก และผมรักมดตะวันออก การทุ่มเทและทำตัวในฐานะที่ปรึกษา ก็เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการฯ และน้องๆ ก็ทำด้วยความรักและห่วงใย ไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่น สิ่งทีคณะกรรมการและทุกคนควรจะทำคือ เสียสละร่วมมือ ช่วยกันคิด ร่วมกันทำและร่วมสนับสนุนประธานฯ ดร.ปรีดา ที่ได้เข้ามาทำงานสานต่อจากผม สิ่งทีพวกเราควรจะช่วยกันทำกิจกรรมและพยายามควบคุมงานตามแผน ต้องหาเงินรักษาบัญชีเอาไว้ให้ได้ตามเป้าหมายกลยุทธ์ 2 ล้านบาท เพราะกิจกรรมที่มีมาขอและต้องใช้จ่ายต่างๆ เราต้องใช้จ่ายเงินกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นอยู่ตลอดเวลา ถ้ามาช่วยกันหาไม่ช่วยกันทำในวันหนึ่งข้างหน้าเงินก็ต้องหมดไป สิ่งทีพวกเราทุกคนควรจะทำคือการเดินทางทำงานไปข้างหน้า ผลักดันมดตะวันออกไปสู่เป้าหมายและทำตามแผนให้ได้

ผมอยากจะฝากปรัชญาการทำงานของน้องและคณะกรรมการฯ ไว้จากสิ่งที่พบเห็นมา คือ

1. พวกเราต้องเป็นคนคิดดี ทำดี และต้องทำให้ได้ ทำให้ถูกใจและทำให้ถูกต้อง แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามทีพวกเราคิดแล้วทำแล้วผลของมันจะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย

2. พวกเราต้องทำงานด้วยใจอาสาและมีหัวใจบริสุทธิ์ การทำงานชมรมเรามีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่เดียวกัน เมื่อเรารู้จักการหา ก็จะทำให้เราใช้ให้สมดุลได้และชมรมจะได้มีความเข้มแข็งได้
3. ผมอยากจะฝากว่าการทำงาาก็ควรจะทำงานอย่างจริงจัง จะเปรียบเทียบการทำมาหากินของผู้รับเหมาที่เหมือนหมาจรจัดที่หาเข้ากินค่า ทำงานขยัน ต้องทำงานให้ได้จึงจะได้รับค่าจ้าง ซึ่งจะแตกต่างกับคนที่อยู่ในองค์กร ที่พอมีพอกินเปรียบเสมือนหมาบ้านที่แม้จะทำงานดีหรือไม่ดี แต่ก็อยู่ในบ้านคนที่มีเงินมีฐานะวันๆจะมีแต่อาหารและมีเงินเดือนให้รับประทาน ชีวิตจึงไม่ลำบากมากนักการทำงานจึงต้องมีความพยายาม มุ่งมั่นไม่ไร้สาระด้วย

ผมจึงอยากจะฝากให้ทุกคนได้ช่วยกันคิด และขอให้กำลังใจคณะกรรมการฯ และ ดร.ปรีดาในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จอยู่อันดับแนวหน้า ซึ่งผมจะยืนอยู่เคียงข้างและจะคอยปกป้องคุ้มครองภัยให้คนทำงานทุกคน และผมขออวยพรให้โชคดี...เสียดปรบมือและขอบคุณ

